

UBND XÃ PHƯỚC THUẬN  
ĐÀI TRUYỀN THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN MỤC PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG CỦA ĐÀI  
TRUYỀN THANH PHƯỚC THUẬN PHÁT SÓNG ĐÀI HUYỆN**

14/09/2024

*Chào quý vị và các bạn !*

*Thưa quý vị và các bạn:* Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chuyên mục pháp luật và đời sống của Đài truyền thanh Phước Thuận phát trên sóng phát thanh huyện Tuy Phước hôm nay. Sau phần tin hoạt động của địa phương có bài; Phước Thuận tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

UBND xã ủy duyệt

Đài TT Huyện duyệt

Đài TT Phước Thuận

Trưởng đài



NY/ CHU TIEN  
PHO CHU TIEN

*Nguyễn Hồng Rực*



**Dương Sĩ Nghị**

**Thưa quý vị và các bạn:** Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chuyên mục pháp luật và đời sống của Đài truyền thanh Phước Thuận phát trên sóng phát thanh huyện Tuy Phước hôm nay. Sau phần tin hoạt động của địa phương có bài; Phước Thuận tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

.....**Nhạc cắt:**.....

\* Sau đây là nội dung chi tiết .

\* Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.

(*Đọc tin theo thứ tự*)

**Tin 1;** UBND xã Phước Thuận vừa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với người dân.

Tại buổi đối thoại đồng chí; Nguyễn Văn Đức - Bí thư Đảng ủy xã thông tin một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận các hội, đoàn thể xã, trong 6 tháng đầu năm và những vấn đề trọng tâm của xã 6 tháng cuối năm 2024.

Trong không khí thẳng thắn và cởi mở, hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu từ người dân. Các vấn đề nổi bật được đề cập bao gồm; tình trạng rao vặt cho vay tín dụng đen, một số dự án triển khai chậm gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân và công tác tuyên truyền về ý thức xử lý rác thải sinh hoạt chưa được thực hiện thường xuyên, những giải pháp của chính quyền địa phương nhằm khắc phục tình trạng trên trong thời gian tới...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí; Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Đây là cơ hội để người dân đóng góp ý kiến, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của cấp ủy và chính quyền. Về những vấn đề cần thời gian xác minh, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã giao nhiệm vụ trực tiếp cho UBND xã chỉ đạo các cơ quan chức năng nguyên cứu và giải quyết, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện để đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.

**Tin 2;** Ủy ban Nhân dân xã Phước Thuận đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Hành chính phục vụ người dân”.

Mô hình “Hành chính phục vụ người dân” của xã Phước Thuận được phối hợp giữa chính quyền địa phương và Hội Phụ nữ xã, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện ba nhóm thủ tục hành chính quan trọng trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Cụ thể, nhóm thủ tục liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Nhóm thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp và hỗ trợ chi phí mai táng. Việc ra mắt mô hình hành chính mới tại xã Phước Thuận nhằm cải thiện chất lượng phục vụ người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình cải cách hành chính tại địa phương. Mô hình này không chỉ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính mà còn tăng cường tính minh bạch, hiệu quả trong công tác quản lý và



phục vụ người dân. Hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính một cách thuận lợi và nhanh chóng.

Tại buổi ra mắt mô hình, đồng chí Phan Thế Khoa - Chủ tịch UBND xã đã trao kết quả thủ tục đăng ký kết hôn và thư chúc mừng cho 4 công dân thực hiện thủ tục Đăng ký kết hôn tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã./.

**Tin 3;** Trong 8 tháng đầu năm 2024, Ban Tư pháp, Hộ tịch xã Phước Thuận đã tiếp nhận và lập thủ tục đăng ký kết hôn 91 trường hợp, đăng ký khai sinh 48 trường hợp, khai tử 66 trường hợp, cấp giấy xác nhận trình trạng hôn nhân 219 trường hợp. Qua đó ngành Tư pháp – hộ tịch chứng thực theo Nghị định 23/2015 chứng thực bản sao từ bản chính 251 trường hợp, thủ tục hợp đồng giao dịch 27 trường hợp. Ngoài ra Ban tư pháp - hộ tịch phối hợp mặt Trận các Hội đoàn thể xã tổ chức phổ biến tuyên truyền pháp luật như; Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật bảo vệ chăm sóc trẻ em, Luật hộ tịch. Luật hôn nhân Gia đình, bộ Luật hành sự, Luật tiếp công dân, Luật đất đai, Luật NVQS, Luật an toàn giao thông và một số luật mới ban hành, vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân. Qua đó giúp cho người dân trong xã hiểu biết và hạn chế vi phạm pháp luật.

**Tin 4 ;** Trong thời gian qua, tình trạng xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ đang diễn biến hết sức phức tạp. Căn cứ Quyết định số 2359/2023 ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh Bình Định, Ban hành Kế hoạch thực hiện xử lý lấn, chiếm đất đai trên địa bàn tỉnh. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, UBND xã Phước Thuận đã ra Quyết định cưỡng chế tháo dỡ 07 hộ dân vi phạm. Được biết Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động nhưng các hộ trên không khắc phục vi phạm theo các quy định xử lý vi phạm hành chính của UBND xã Phước Thuận. Lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ, di dời các tài sản trên đất của các hộ để khôi phục lại tình trạng ban đầu trước khi vi phạm và trả lại phần đất đã lấn chiếm theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức cưỡng chế được UBND xã Phước Thuận tiến hành đảm bảo đúng trình tự của pháp luật./.

**Tin 5;** Đoàn xã phối hợp với hội LHPN xã Phước Thuận đã tổ chức buổi tuyên truyền luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình - phòng chống xâm hại trẻ em cho phụ nữ và các em học sinh đang sinh hoạt hè tại địa phương.

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh và Đoàn viên thanh niên đã nghe đồng chí Phạm thị Kim Ngọc - Chủ tịch Hội PN xã tuyên truyền về kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em. Chỉ ra được nguyên nhân của bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em. Hướng dẫn các kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em. Tại buổi tuyên truyền thu hút hơn 100 em tham gia.

**Tin 6;** Đoàn thanh niên xã phối hợp với Công an xã, tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống ma túy cho các em học sinh trường THCS. Tại đây, đoàn viên, thanh niên đã được Công an xã tuyên truyền về tác hại của ma túy và các chất kích thích



đôi với sức khỏe con người, đời sống xã hội; các nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy. Tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên nhận biết các dạng ma túy, các loại thuốc tân dược gây nghiện thường gặp; triệu chứng và biểu hiện của người nghiện ma túy; vai trò của gia đình, xã hội đối với việc giáo dục con em, người thân trong gia đình tránh xa các tai, tệ nạn xã hội và tệ nạn ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền và quản lý giáo dục con em, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên nói không với ma túy... Việc tuyên truyền góp phần trang bị cho các đoàn viên; thanh niên có các kỹ năng để tự bảo vệ mình trước cái xấu trong xã hội, Thông qua buổi tuyên truyền, các đoàn viên, thanh niên được nâng cao kiến thức, hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, từ đó “nói không với ma túy”. Tích cực đấu tranh phòng, chống ma túy, tội phạm ma túy.

**Tin 7;** Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội xã Phước Thuận (gọi tắt là Ban chỉ đạo 138) tổ chức ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của xã Phước Thuận đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện, đặc biệt là sự hướng dẫn phối hợp của Công an huyện Tuy Phước. Năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã Phước Thuận không ngừng phát triển và đạt được những kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật được đẩy mạnh. Từ đó, đã tác động tích cực đến ý thức người dân trong tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mạnh dạn đấu tranh, tố giác các loại tội phạm. Các mô hình phòng, chống tội phạm đi vào hoạt động có hiệu quả như: mô hình “Camera an ninh”, mô hình “Trường học không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, mô hình “Hội Cựu chiến binh với công tác quản lý, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng”,... Song song với đó, các tổ chức quần chúng và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được thành lập, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trật tự, đem lại sự bình yên thôn xóm./.

..... **Nhạc:.....**

*Thưa quý vị và các bạn !*

*Trong thời gian qua, xã Phước Thuận đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Qua bài viết; Phước Thuận tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.*

Xác định CCHC là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước,



UBND xã Phước Thuận đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức chỉ đạo thực hiện chương trình CCHC cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên hệ thống truyền thanh, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể CCHC Nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời giám sát việc thực hiện CCHC của cán bộ, công chức tại UBND các cấp.

Cùng với công tác tuyên truyền, Công tác rà soát các loại văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được UBND xã chỉ đạo thực hiện sát với tình hình thực tế được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả.

Xã Phước Thuận hiện có 10 cán bộ công chức, 17 cán bộ chuyên trách, Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch của cấp trên đồng thời xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2024 của xã đúng thời gian quy định. Nhìn chung, Ủy ban nhân dân xã ban hành các kế hoạch kịp thời so với thời gian quy định; điều hành công tác cải cách hành chính đến các ngành, đoàn thể các cấp và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, chỉ đạo cán bộ đài truyền thanh tuyên truyền về cải cách hành chính thường xuyên trên đài hàng chục lượt. Phổ biến, quán triệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính của tỉnh, huyện.

Trong thời gian qua xã đã tổ chức tuyên truyền luật Đất đai, luật Hộ tịch, luật Hôn nhân gia đình cho cán bộ và nhân dân. Xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 theo quy định của cấp trên. Bố trí công chức Văn phòng - Thống kê là cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Thực hiện công khai, niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đầy đủ tại phòng một cửa xã; thuận tiện cho người dân dễ nhìn. Thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính đúng quy định pháp luật, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Khuyến khích nhân dân phản ánh về những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính để UBND xã kịp thời chấn chỉnh. Tổ chức tuyên truyền công tác kiểm soát TTHC lồng ghép với các buổi tiếp xúc cử tri, họp mặt và phát thanh thường xuyên trên đài nhằm tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân trên địa bàn nắm rõ hơn về công tác Cải cách hành chính.

Trong 08 tháng qua đã tiếp nhận: 1.121 hồ sơ trực tuyến, giải quyết 1.199 hồ sơ, 02 hồ sơ trễ hẹn (đạt tỷ lệ 99,83%). Về lĩnh vực Tư pháp - Hộ Tịch đã đăng ký khai sinh: 53, khai tử: 68 trường hợp, Đăng ký kết hôn: 91 trường hợp, cấp bản sao tích lục hộ tịch 227 trường hợp, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 219 trường hợp, trễ hẹn 01 trường hợp. Về công tác chứng thực bản sao trừ bản chính 521, chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản 40 trường hợp, thủ tục chứng thuật di chúc 01 trường hợp

Chứng thực hợp đồng gia dịch: 27 trường hợp, và khai nhận di sản: 03 trường hợp. Về lĩnh vực Lao động - Thương binh xã hội tiếp nhận 152 hồ sơ; trong đó 06 hồ sơ người có công và 146 hồ sơ Bảo trợ xã hội, 01 trẻ hạm.

Đạt được những kết quả trên, ngoài sự lãnh đạo của các cấp chính quyền còn có sự cố gắng học hỏi không ngừng và lòng tận tâm của đội ngũ cán bộ, công chức nên công tác cải cách hành chính ở xã Phước Thuận từng bước tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, tích cực tham gia xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh./.

*Quý vị và các bạn thân mến; chương trình phát thanh chuyên mục pháp luật và đời sống của Đài truyền thanh Phước Thuận phát trên sóng phát thanh huyện Tuy Phước hôm nay đến đây là hết, thân ái chào quý vị và các bạn !*